

## สวัสดิการน้ำดื่ม “ชลประทาน”

โดย สำนักชลประทานที่ 11

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้แก่หน่วยงานภายในกรมชลประทาน โดยใช้ชื่อน้ำดื่มตรา “ชลประทาน”
2. เพื่อเป็นองค์ความรู้การผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐานในหน่วยงานของกรมชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนสวัสดิการของหน่วยงานในกรมชลประทาน โดยไม่ได้มุ่งหวังทางธุรกิจ

**โรงผลิตน้ำดื่มตราชลประทาน** มีจุดเริ่มต้นจากคณะกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 11 ได้มีมติและมอบหมายให้ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 11 ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์และปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ โดยการใช้น้ำประปาเป็นน้ำดิบนำมาผ่านระบบการกรองแบบผสมผสานหลายขั้นตอน สุดท้ายมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนและแสงยูวี ให้เป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ก่อนที่จะนำไปบรรจุขวด และเริ่มทดลองเดินระบบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ระบบดังกล่าวถือว่าเป็นระบบที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับเป็นน้ำดื่ม เพราะนอกจากมีความสะอาดได้ตามมาตรฐานแล้ว ยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วย

โรงผลิตน้ำดื่มตราชลประทาน ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย อย. แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจจากกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ตัวอย่างหรือต้นแบบของโรงผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานในระดับสูง และยังขอให้เป็นที่ตั้งของตู้ที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกอีกด้วย ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

โรงผลิตน้ำดื่มตราชลประทาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกจะเป็นระบบผลิตน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านนอก มีรั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงต่างๆ ส่วนที่สองเป็นระบบบรรจุขวด ติดตั้งเป็นห้องที่ได้รับการออกแบบตรงตามสุขลักษณะที่ อย. กำหนด ปัจจุบันได้มีการผลิตโดยบรรจุขวด 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 350 ซีซี, ขนาด 600 ซีซี และขนาด 1,500 ซีซี หรือ 1.5 ลิตร มีกำลังการผลิตวันละ 3,000 ขวด โดยใช้คนงาน 2 คน ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มผลิตถึงปัจจุบัน ผลิตไปแล้วทั้งหมดประมาณ 225,864 ขวด แยกเป็นขวดขนาด 350 ซีซี จำนวน 36,612 ขวด , ขนาด 600 ซีซี จำนวน 184,224 ขวด และขนาด 1,500 ซีซี จำนวน 5,028 ขวด ราคาขาย ขวดขนาด 350 ซีซี และขนาด 600 ซีซี ขายราคาเท่ากัน โดยขายโหลละ 45 บาท ถ้าซื้อ 10 โหล แถม 1 โหล ส่วนขนาด 1,500 ซีซี หรือ 1.5 ลิตร ทำเป็นแพ็คเกจ 6 ขวด ราคาขายแพ็คเกจละ 50 บาท

ในส่วนของการสนับสนุนโครงการต่างๆ นั้น **สวัสดิการน้ำดื่มชลประทาน** ได้ให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมที่เป็นภารกิจของกรมชลประทาน อาทิ งานวันกีฬากรมฯ , งานวันสถาปนากรมฯ , งานวันเด็กและงานกุศลต่างๆ

\*\*\*\*\*